





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>พระสงฆ์ปลอดโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, , hfocus, newtv, , thecoverage, , bangkokbiznews)</p> <p>- ที่วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิด “โครงการขับเคลื่อนพระสงฆ์ปลอดโรค NCDs สุขภาพดีทั่วไทย” ถวายความรู้ด้านโภชนาการ การส่งเสริมป้องกันโรค ให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ หลังพบพระสงฆ์เสี่ยงป่วยสูงถึง 78% ตั้งเป้าคัดกรองโรค NCDs ให้ได้ 80% ของพระสงฆ์ทั่วประเทศ พร้อมขอให้ช่วยเทศน์รณรงค์ประชาชนลดเสี่ยงโรค ชี้คนไทยเชื่อพระสงฆ์ 90% มั่นใจช่วยลดอัตราป่วย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์ ใช้ Digital Health เต็มรูปแบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, siamrath, hfocus, thaipost, line, bangkokbiznews, thailandplus, thecoverage, theagendathai)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ติดตามการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Health รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จ.นครสวรรค์ ซึ่งย้ายจากที่เดิมมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับสูง ช่วยลดต้นทุนด้านสุขภาพได้ 45.6 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้ ได้จัดบริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา ส่วนโรงพยาบาลแห่งเดิมได้เปิดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน ให้บริการปฐมภูมิ รวมถึงบริการทางเลือก เช่น ไตเทียม ทันตกรรม เป็นต้น โดยในระยะต่อไปโรงพยาบาลจะพัฒนาศักยภาพด้าน Medical & Wellness Hub ด้วยการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา ดูแลสุขภาพบุคคลและความงาม รวมถึงยกระดับสมุนไพรไทย ยาไทย อาหารไทย ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 170 ล้านบาท/ปี</p>	
<p>MOU ปลุกป่าสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, inn, thansettakij, 77kaoded, thailandplus)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งปลูกสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ เพื่อนำมาใช้ในระบบสุขภาพและเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness)” ระหว่าง ทส. และ สธ.</p> <p>ด้าน นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิจัย อนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพรดั้งเดิมในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเพาะปลูกหรือการผลิตในเชิงเศรษฐกิจสำหรับเป็นวัตถุดิบในการปรุงยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพ</p>	
<p>สร. ไขว้ประกาศปฏิญญาเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipr.net</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายเดชอศิม ขาวทอง รพช.สธ. มอบหมาย นายสรารัฐ อ่อนละมัย ที่ปรึกษา มช.สธ. เป็นประธานพิธีปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2568 “เวชศาสตร์วิถีชีวิต: จังหวะชีวิตเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยเป็นพยานให้กับ 19 หน่วยงานภาคี และโครงการศูนย์จัดการความรู้และพัฒนาวิชาการเวชศาสตร์วิถีชีวิต หรือ KALM Center ในการลงนามความร่วมมือ MOU พัฒนางานเวชศาสตร์วิถีชีวิตร่วมกัน พร้อมโชว์ประกาศปฏิญญาเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย เพื่อสุขภาพและความยั่งยืน (Thailand Lifestyle Medicine Declaration for Health and Sustainability) จากผู้เข้าร่วมประชุม และมอบรางวัล “The Iconic of Life: ชีวิต – ตัวตน – คนต้นแบบ” เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่เป็นต้นแบบและร่วมขับเคลื่อนงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชัน จังหวัดนนทบุรี</p>	
<p>ประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ติเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ยกระดับการดำเนินงานด้านโรคจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การยกระดับการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ WHO องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมถึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำของโลก</p>	
<p>ตรวจรื้อนวนวดอย่างบางกะปิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, hfocus)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึง กรณีหญิงสาวรายหนึ่งเข้ารับบริการจากร้านนวดเพื่อสุขภาพ ย่านบางกะปิ แต่ถูกหมอนวดชายกระทำอนาจาร ว่า เบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการขออนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง โดยร้านนวดเรียกตัวหมอนวดชายมาสอบถามโดยเจ้าตัวได้ให้การปฏิเสธ จึงนัดหารือกับผู้รับบริการที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว โดยผู้รับบริการได้ถอนแจ้งความ เนื่องจากได้รับค่าขอโทษจนเป็นที่พอใจ และร้านให้หมอนวดชายพ้นสภาพพนักงาน ทั้งนี้ กรมฯกำชับให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นอันดับหนึ่ง หากมีการปล่อยปละละเลย ให้เกิดการกระทำอนาจาร หรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้ว ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ หรือเจ้าของร้านจะถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในส่วนของผู้ให้บริการจะถูกตัดชื่อออกจากทะเบียนผู้ให้บริการ โดยจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนประกอบอาชีพนวดอีก และรับโทษตามกฎหมายอาญา</p>	
<p>กรณีรักษาโรคด้วยคลื่นพลังบุญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, มติชน, thethaiger, TNN, hfocus, ch7, thaipbs, thailandplus)</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สธ. พร้อมด้วยทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมรับเรื่องร้องเรียนจากกัน จอมพลัง นำกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการรอดอ้างอิทธิฤทธิ์ของกลุ่มคลื่นพลังบุญ สามารถรักษาเยียวยาได้สารพัดโรค</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ชี้แจงการกระทำดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย เนื่องด้วยการรักษาพยาบาลต้องกระทำโดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ และเข้าข่ายการเป็นหมอเถื่อน ซึ่งมีอัตราโทษทั้งจำคุกและปรับเตรียมดำเนินการออกหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้อภัยค่า เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น รวมถึงเตือนให้ผู้ป่วยและญาติ ขอให้เลือกรับบริการจากแพทย์ และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อย่าหลงเชื่อการโฆษณาการรักษาโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันการรักษาโรคให้หายขาดได้</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, voicetv)</p> <p>- นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ครั้งที่ 10/2568 พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันยังมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีฝุ่น PM 2.5 ใน 9 จังหวัด คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นในอีก 7 วันข้างหน้า ทุกภาคส่วนจะลดลงจน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) 25.1-37.5 มคก./ลบ.ม. และระดับดี (สีเขียว) 15.1-25 มคก./ลบ.ม. รวมถึง มีข้อสั่งการถึง สสจ.และ รพ.ทุกแห่ง รวมถึงกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทบทวนข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวเพื่อพิจารณาสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบต่อไป รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุ ฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่ ทั้งหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุข</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.ธนิชร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า พิษภัยของบุหรีไฟฟ้ามีความอันตราย ไม่แตกต่างจาก บุหรีมวน แนะนำผู้ปกครองควรให้ความรู้โทษพิษภัยของบุหรี/บุหรีไฟฟ้า และการเฝ้าระวังป้องกันในเด็กและเยาวชน เนื่องจากบุหรีไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์บุหรีที่ใช้พลังงานความร้อน จากไฟฟ้าเปลี่ยนนิโคตินเป็นละอองไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย ปัจจุบันบุหรีไฟฟ้าพัฒนาเป็น generation ที่ 5 มีรูปลักษณะ เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน น้ำยาบุหรีไฟฟ้า ประกอบด้วย นิโคติน และ สารละลาย เช่น โพรไพลีนไกลคอล กลีเซอริน สารแต่งกลิ่น และ รส ซึ่งมีผลต่อการเสพติด และ สุขภาพผลต่อสมอง เนื่องจากสมองจะมีพัฒนาการเต็มที่ตอนอายุ 25 ปี ถ้าได้รับสารนิโคตินในระหว่างนี้จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ สมอง เช่น ผลด้านอารมณ์ ผลต่อความจำ ความคิด และการใช้สารเสพติดอื่นๆ ผลต่อสุขภาพเนื่องจากสารเคมีที่เป็น องค์ประกอบของน้ำยาบุหรีไฟฟ้า มีผลทำลายปอดจากสถานการณ์ปัจจุบันพบอัตราการบริโภคบุหรีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน สูงขึ้นและพบในอายุที่ต่ำลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สวท91, TNN, thebangkokinsight, voicetv, thebetter, , NBT, ONE31)</p> <p>- น.ส.จิราพร สิ้นธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสคบ. เป็นประธานการประชุม ติดตามการ แก้ปัญหาบุหรีไฟฟ้า ว่า หากได้รับแจ้งเบาะแสจากปชช.จะดำเนินการจับกุมไม่สนรายเล็ก-ใหญ่ เตรียมตั้งทีมดูแลระยะยาว เพื่อเสนอนายกฯ คาดไม่เกิน 15 มี.ค.นี้ รวมถึงเรียกแพลตฟอร์มออนไลน์-ขนส่ง หรือสกัดการขายแล้ว รวมทั้ง เตรียมเปิด แพลตฟอร์มแจ้งเบาะแส คาดแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ,hficus)</p> <p>- มูลนิธิธรรมาเพื่อการไม่สูบบุหรี จัดเสวนาสื่อมวลชน “หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อบุหรีไฟฟ้า” แพทย์และนักวิชาการ เตือนห่วงเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มสูบบุหรีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นกว่าวัยรุ่นชาย</p> <p>ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือน “วัยรุ่นหญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อบุหรี ไฟฟ้า” พบการแพร่ระบาดใช้กลยุทธ์มุ่งเป้ากลุ่มผู้หญิง ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูด มีกลิ่นหอม เสพติดง่าย สสำรวจปี 2565 วัยรุ่นหญิงอายุ 13-15 ปี สูบบุหรีไฟฟ้า 15% สูงกว่าบุหรีมวน 10 เท่า ด้านประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ เตือนแม่ ตั้งครรภ์สูบบุหรี/บุหรีไฟฟ้า อันตรายเสี่ยงแท้งบุตร คลอดก่อนกำหนด ทารกอาจเสียชีวิต</p>	
<p>กฎหมายแรงงาน-สิทธิสตรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. คณะทำงานเครือข่ายด้านเด็ก สตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายกรัฐมนตรีและพรรคการเมือง เรียกร้องให้แก้กฎหมายแรงงาน ให้สิทธิลาพักร้อนประจำปีโดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน และขยายสิทธิลาคลอด 180 วัน พร้อมตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในพื้นที่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเสนอให้ยกเลิกข้อจำกัดใน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถสมัครประกันตนได้ รวมถึงเรียกร้องให้ทบทวนกฎหมาย เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและการใช้สารเสพติด</p>	
<p>ปัญหาคลินิกชุมชนอบอุ่น กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.วีระพันธ์ ลิธนะกุล รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า 31 คลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. ได้หารือกับ สปสช. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง หลังได้รับงบเหมาจ่ายรายหัวผู้ป่วยนอกเพียง 10-20 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายการส่งต่อ ผู้ป่วย คลินิกเสนอให้ สปสช. จ่ายงบผู้ป่วยนอกล่วงหน้า 40 บาทต่อประชากรในวันที่ 10 มี.ค. พร้อมขอให้ไม่หักเงินข้าม กองทุน และเพิ่มการตรวจสอบการเบิกจ่ายของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ขอให้หารือกับศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อเปิดรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชากรเพิ่ม ทั้งนี้ สปสช. จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา โดยเน้นให้คลินิกจัดบริการส่งต่อผู้ป่วยตามศักยภาพ และเพิ่มบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>- โปสต์ภาพประกาศของคลินิกแห่งหนึ่ง ระบุว่า คลินิกมีความจำเป็นต้องมีนโยบายไม่รับลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ทุกกรณี จนกว่า สปสช. จะมีแนวทางจัดสรรเงินลงกองทุนผู้ป่วยนอก สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงคลินิกมีโควตาออกไปส่งตัววันอังคารกับวันพฤหัสบดี วันละ 35 เคส ถ้ามาไม่ทัน ไม่มีประวัติการรักษาจากรพ. ก็ไม่ให้ไปส่งตัว มีผู้สูงอายุมารอหน้าคลินิกเพื่อขอไปส่งตัว ตั้งแต่ตี 2-3 บางคนต้องรอถึง 2 เดือน จึงขอฝาก สปสช. และ สธ. ดูแลปัญหานี้ด้วย</p>	
<p>ปัญหาการบริหารงานของ สปสช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ วงใน สาธา</p> <p>- โปสต์ภาพข่าว ระบุ สปสช. ประชุมเตรียมพร้อมจัดระบบบริการรับส่งผู้ป่วยมะเร็งเชิงสิทธิบัตรทองทั่วประเทศที่มีนัดรักษาด้วย “รังสีโปรตอน” “วางแร่ที่ตา” และ “ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเสนอความเห็นที่คนไข้ติดเชื้อมีภาวะเลือด คนไข้นอน ICU ฯลฯ ในรพ. รัฐบาลทั่วประเทศ เอาใจตี สปสช. ยังจ่ายเงินไม่พอดันทุนค่ายา ค่า lab รพ. ต้องควักเนื้อมาสิบกว่าปี แต่ยังมีประชาชนสัมพันธ์ ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ต่อชีวิต ต่อการรักษา หรือ สปสช. ยุคนี้ ไม่ต่างจากนักการเมืองที่ทำงานเอาหน้า ไม่สนใจหลักการใหญ่</p>	
<p>ปมสิทธิประกันสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชนไทยรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, thaipbs)</p> <p>- คณะกรรมการการสาธารณสุข (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นพ. ทศพร เสรีรักษ์ เป็นประธาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สธ. สปส. สปสช. และตัวแทนภาคประชาสังคม มาพิจารณาเรื่อง สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน เนื่องจากมีข้อกังวลว่าสิทธิที่ได้รับต่ำกว่าบัตรทอง แม้ว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบเอง ขณะที่บัตรทองใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชน สรุปโดยรวมได้ว่า งบประมาณของประกันสังคมสูงกว่าบัตรทอง แต่สิทธิประโยชน์กลับน้อยกว่า จึงมีข้อเสนอให้โอนให้ สปสช. ดูแลแทน ส่วนสิทธิทันตกรรม, การรักษาฉุกเฉิน และโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ยังมีข้อสงสัยถึงความเพียงพอและความสะดวกในการใช้สิทธิ ขณะที่ปัญหา พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฯ และการควมรวมกองทุนสุขภาพ ยังไม่มีความชัดเจน กมธ. ต้องการเอกสารย้อนหลัง 23 ปี และยังพบปัญหาการให้บริการของ สปส. โดยเฉพาะคู่มือสายคอลเซ็นเตอร์ที่อาจไม่เพียงพอ ทำให้การรับฟังปัญหาล่าช้า ทั้งนี้ กมธ. ต้องการให้มีการปรับปรุงสิทธิของผู้ประกันตนให้ดีขึ้น หรือโอนให้ สปสช. ดูแล หาก สปส. ไม่สามารถพัฒนาระบบให้มีคุณภาพเทียบเท่าบัตรทอง</p>	
<p>ข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นพ. เปรมศักดิ์ เทียยุระ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวอภิปรายในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณา ความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน ว่า สมาชิกวุฒิสภาคงจะเล็งเห็นประโยชน์ของประเทศไทยและคงผ่านความตกลงนี้ไป หลังจากนั้นจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนและสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ แต่ที่น่าสนใจคือ จะมีหน่วยงานทั้งทางด้านเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหาร หน่วยงานทางสาธารณสุขที่ดูแลความปลอดภัยของอาหาร และหน่วยงานทางการค้า แต่สิ่งที่ตนห่วงใยคือ หน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมีความเป็นเอกภาพ หรือแบ่งงานการชัดเจนอย่างไร</p> <p>ทั้งนี้ ความปลอดภัยของอาหารมีหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล คือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานหลัก แต่ในเรื่องของสุขภาพ สำนักงานอาหารและยา หรือ อย. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูแล ทั้ง 2 กระทรวงนี้จะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าที่ปลอดภัยไปสู่ต่างประเทศ แต่ปัญหาขณะนี้ที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้ว จากกรณีที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้คือ น้ำตาลฟรุ้มิกซ์ที่เป็นน้ำเชื่อมของประเทศไทย ไม่สามารถส่งไปประเทศคู่ค้าได้</p>	
<p>ชื่นชม รพ. นพรัตน์ราชธานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Facebook</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เพจผู้ว่าตามแพม โพสต์ชื่นชมประทับใจการให้บริการของ จนท.รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ หลังไปรักษาแผนกฉุกเฉินเนื่องจากโดนหนูกัด กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของห้องฉุกเฉิน ต้องได้รับการสแกนบัตรก่อนจึงจะเข้าไปได้ จนท.เวชระเบียน รพก. แผนกยา การเงิน นำรัก ทั้งที่มีคนไข้จำนวนมาก ค่ารักษาทั้งหมด 30 บาท</p>	
<p>ผู้ป่วยตกจากอาคารชั้น 4 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- ผอ.รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษ เผยเหตุการณ์ ผู้ป่วยเพศหญิง อายุประมาณ 38 ปี กระโดดตึกรพ.เสียชีวิต ว่า ผู้ป่วยถูกส่งตัวมารักษาต่อที่รพ. โดยคนไข้มาด้วยโรคหัวใจล้มเหลว น้ำท่วมปอด มีประวัติสารเสพติดมาก่อน ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว เตรียมวางแผนให้เดินทางกลับบ้าน ซึ่งเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ช่วงเวลา 02.30 น. ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยได้หายไประหว่างการตรวจเยี่ยม ชั้น 4 หลังทราบเรื่อง พยาบาลและจนท.รีบออกตามหา และตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดไม่พบคนไข้เดินออกจากตึกผู้ป่วย จึงแจ้งศูนย์บัญชาการเขตฉุกเฉิน ดำเนินการตามขั้นตอน กระทั่งเวลา 07.00 น. ได้รับรายงานจากแม่บ้านว่าเจอศพผู้ป่วยในห้องเก็บของ ทางรพ.จึงได้รายงานตามขั้นตอนและแจ้งตำรวจสภ.เมืองศรีสะเกษ ให้เข้ามาตรวจสอบ ทางรพ.ได้แจ้งญาติและทำความเข้าใจกับญาติ เบื้องต้นทางญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตของผู้ป่วย ทางรพ.จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือเรื่องทำศพ และค่าดูแลจัดงานศพให้ในเบื้องต้น ก่อนส่งมอบศพให้กับทางญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป</p>	
<p>ทจวิทยา รพ.ทหารผ่านศึก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, INN, topnews, ch7, ch3plus, siamnews, nationtv, thaipbs)</p> <p>- จนท.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ตรวจสอบกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทจวิทยา โดยจะดำเนินการสอบเป็นพยานทั้งหมด เบื้องต้นมองว่าส่วนใหญ่เป็นทหารผ่านศึก ที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และผู้ป่วย หรืออาจจะมองได้ว่าถูกหลอกมาให้กระทำความผิด จึงต้องสอบปากคำ และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ รวมถึงตรวจสอบว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ ซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องขอรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ยืนยันว่าถ้าตรวจสอบและพบว่ากระทำความผิดจริงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะเร่งรัดคดีให้เร็วที่สุด</p>	
<p>ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า-น้ำกระท่อม-ยาแก้ไอ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch7)</p> <p>- ตำรวจสืบสวนสุพรรณบุรี บุกจับกุม 2 ผู้ต้องหา ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า น้ำกระท่อม และยาแก้ไอผิดกฎหมาย ที่บ้านพักแห่งหนึ่งใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยเลี้ยงไก่ชนบังหน้า พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	